



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ภัทธีรา รอดจากทุกข์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๙๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ณัฐกานต์ เอี้ยวสานุรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ศิรินาถ พรมรังกา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.จินตนา บุญแสง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕ น.ส.ณัฐธิมิน...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.ณัฐธิมน ปัญญาศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๑)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๖	น.ส.ยุพา เพชรพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภัทรธิรา รอดจากทุกข์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๙๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ เป็นเวลา ๓ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๒๕๕๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภัทรธิรา รอดจากทุกซ์

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๙๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๕ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๑ ปี รับประทานในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล เนื่องจาก ๑ปีก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดศีรษะด้านซ้าย ปวดเป็นพักๆเป็นๆหายๆ ต่อมา ตาข้างซ้ายมัว ปวดศีรษะมากขึ้น คลำพบก้อนบริเวณขมับด้านซ้าย ไปพบแพทย์ที่คลินิกอภิสราภวันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ แพทย์ส่งตัวมารักษาต่อตามสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลตากสิน ที่ห้องตรวจผู้ป่วยศัลยกรรมแพทย์ตรวจร่างกายสงสัยมีเนื้องอกในสมอง(R/O Brain tumor) ส่งเอกซเรย์สมอง(Film skull series) และถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์สมอง (CT brain) นัดมาฟังผลการตรวจวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ พบมีก้อนเนื้องอกในสมอง แนะนำการรักษาโดยการผ่าตัด รับประทานในความดูแลหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สภาพอาการแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัมผัสเองได้ (E_c) พูดคุยรู้เรื่องไม่มีสับสน(V_u) ช่วยเหลือตัวเองได้ ทำตามบอกได้(M_u) รูปร่างตา ๒ ข้างขนาด ๓ มิลลิเมตรและมีปฏิกิริยาต่อแสง ตาข้างซ้ายพร่ามัวมองเห็นภาพไม่ชัดเล็กน้อย แขนและขาทั้ง ๒ ข้างอ่อนแรง แพทย์ได้ส่งตรวจเอกซเรย์สมองคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ผลการตรวจของ (CTbrain+MRI) แพทย์วินิจฉัยว่ามีเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (Spheno-orbital meningioma) พิจารณาทำการผ่าตัด ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๑๐ น. ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อเอาเนื้องอกออกทั้งหมด (Left Fronto-Temporo-Parietal craniectomy & cranioplasty with total removed tumor) หลังการผ่าตัดได้เข้าพักรักษาตัวที่หอบำบัดผู้ป่วยหนัก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๑.๓๐ น. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เรียกไม่สัมฤทธิ์(E_o) ไม่ทำตามสั่งได้ แขนขาไม่ขยับ (M_o) หายใจด้วยท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ(V_T) รูปร่างตาข้างขวา ๒.๕ มิลลิเมตร รูปร่างตาข้างซ้าย ๒.๐ มิลลิเมตรและมีปฏิกิริยาต่อแสง มีแผลผ่าตัดที่ศีรษะปิดด้วย พลาสเตอร์ชนิดเหนียว(Fixumull) มีสายระบายเลือด ๑ สาย ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและคาสายสวนปัสสาวะ งดสารน้ำ สารอาหาร ทุกชนิดทางปาก ให้ยาแก้ปวดทางหลอดเลือดดำ ยาปฏิชีวนะ และยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร หลังการผ่าตัดได้วางแผนให้การพยาบาลตามปัญหาที่พบ คือ อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเลือดออกในสมอง ดูแลบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท จัดท่านอนศีรษะสูง ๓๐ องศา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการเกร็ง กระตุก เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บประสาทในสมองถูกรบกวน ป้องกันโดยดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง และยากันชักทางหลอดเลือดดำ อาจเกิดภาวะไม่สมดุลของน้ำ และ electrolyte เนื่องจากสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด

ให้การพยาบาลโดยดูแลให้เลือด ส่วนประกอบของเลือด สารน้ำและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาของแพทย์ สังเกต บันทึก ลักษณะและปริมาณของปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ผู้ป่วยครอบครัว และญาติมีความวิตกกังวลต่อสภาพการเจ็บป่วย ให้การพยาบาลโดยอธิบายให้ทราบถึงผลการตรวจ การปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ ที่กระทำต่อผู้ป่วย แจงอาการของผู้ป่วยให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ตอบข้อซักถามต่างๆ หลังจากที่ได้รับการรักษาพยาบาล ที่หอบำบัดผู้ป่วยหนักเป็นเวลา ๕ วัน ปัญหาทางการพยาบาลทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ รู้สึกตัวมากขึ้น ลืมตาได้เอง ทำตามคำสั่งได้ ใส่ท่อหลอดลมคอต่อเครื่องช่วยหายใจไว้ สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและเอาท่อช่วยหายใจออกได้ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ แพทย์อนุญาตให้ย้ายไปตึกศัลยกรรมชายได้ใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงกายวิภาค พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (Sphenoorbital meningioma)
๒. ทราบแนวทางการรักษาการพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมอง
๓. สามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดสมอง
๔. ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลเพื่อลดความกลัว และวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้ดี

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
๒. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
๒. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้สามารถปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
๓. ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
๔. ญาติและผู้ป่วยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดตลอดจนได้รับความพึงพอใจขณะที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล